

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 17-19 มิถุนายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวช่อง 7 (19 มิ.ย.60)	ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ รพ.แม่สอด เปิดเผยว่า ในรอบ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ A H1N1 หรือไข้หวัดใหญ่ 2009 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด และอีกหลายอำเภอ ในโซนฝั่งตะวันตก มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ในรอบ 14 วัน จากจำนวนเข้ารับการรักษาในสัปดาห์ ทำให้เด็กและผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ที่มีโรคประจำตัวที่รับเชื้อได้ง่ายพากันไปฉีดวัคซีนป้องกันจำนวนมาก
มติชน คอลัมน์ ตะลอนกรุง (17 มิ.ย. 60)	คลินิกหมอครอบครัว -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าคลินิกหมอครอบครัว ว่า ได้ดำเนินการปฏิรูประบบการบริการปฐมภูมิซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ดูแลสุขภาพประชาชน โดยปรับจากศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองและรพ. ให้แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวลงสู่ตำบล ลดความแออัดในการใช้บริการ รพ. ปัจจุบันมีคลินิกหมอครอบครัว 596 ทีมทั่วประเทศ
โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า (19 มิ.ย. 60)	เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า ได้กำชับให้รพ.ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ในภาคเหนือ อีสาน และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักวันที่ 19-23 มิ.ย.นี้อย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนรับมือน้ำท่วม โดยจัดเตรียมกระสอบทราย เครื่องสูบน้ำ สำรองน้ำมัน สำรองระบบสำรองไฟฟ้า ให้พร้อมใช้งาน หากไฟดับ และเตรียมขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้ในที่ปลอดภัย ซึ่งพบว่ารพ.ที่เคยมีปัญหาน้ำท่วมได้เตรียมความพร้อมแล้ว นอกจากนี้ ยังให้สสจ. รพ.ทุกแห่ง สำรองกลุ่มเสี่ยงในความรับผิดชอบที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด เพื่อพิจารณาจัดยาที่ต้องกินหรือใช้ไม่ให้อายุ และจัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกไปให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องถึงบ้าน
ผู้จัดการออนไลน์ (18 มิ.ย.60)	วันโรค -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จ.กาญจนบุรีมีแนวโน้มป่วยวันโรคเพิ่มขึ้น โดยปี 2559 พบมากเกือบ 1 พันราย พบวันโรคตัวยาสะสม 7 ปี รวมกว่า 254 ราย เร่งค้นหาผู้ป่วยผ่านโรโมบาย เอกซ์เรย์ เน้นดูแลรายบุคคล จัดหายาและนวัตกรรมใหม่ๆ แก้ปัญหาแบบเร่งด่วน
ไทยรัฐ คอลัมน์ สมาร์ทไลฟ์ (17 มิ.ย. 60)	ยกระดับห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อในอาหาร -เสนอสรุป นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในแต่ละปีมีการตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อที่มีความเสี่ยงในการก่อโรค หรือการเกิดโรคจากเชื้อใหม่ๆ ที่มักก่ออาหาร ส่งผลให้เกิดอาการท้องร่วงและอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้นทั่วโลก และยังพบการปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตราย เช่น สารเคมีธรรมชาติ สารเคมีสังเคราะห์ สารพิษจากเชื้อโรค หรือเชื้อโรคที่เป็นอันตรายและยังมีชีวิตอยู่เจริญและเพิ่มจำนวนในระบบทางเดินอาหารของคน ก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลทั้งในเชิงสุขภาพอนามัยและเศรษฐกิจของประเทศได้ กรมฯ จึงพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษที่มีสาเหตุมาจากแบคทีเรีย ด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล (Real time PCR) ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง ราคาตรวจวิเคราะห์ถูกกว่าแบบเดิมถึง 50%
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา (17 มิ.ย. 60)	สปาไทยอันดับ 1 ของโลก -เสนอข่าว กรมสบส.เผยผลการศึกษาของม.รังสิต พบว่า วัตถุประสงค์หลักของผู้ใช้บริการสปาในไทยทั้งคนไทยและต่างชาติ คือ นวดเพื่อผ่อนคลาย โดยบริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ นวดทั้งตัว รองลงมา นวดเท้า นวดอโรม่า ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ครั้งละ 1,500 บาท 3 ปัจจัยหลักที่เลือกรับบริการ คือ ความสะอาด อธิษาศัยไม่ตรีต่อผู้ให้บริการ และคุณภาพบริการ ส่วนใหญ่ผู้รับบริการชื่นชอบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งสารเคมี โดยเฉพาะชาวต่างชาติ เมื่อเปรียบเทียบ 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม พม่า และกัมพูชา พบว่าทักษะฝีมือและผู้ให้บริการของไทยอยู่ในอันดับ 1 โดยผู้

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ให้บริการทุกคนต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่กรมฯ รับรอง พร้อมมีใบรับรองคุณวุฒิ ขึ้นทะเบียนประกอบอาชีพได้ตลอดชีพ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
มติชน คมชัดลึก (17 มิ.ย. 60)	<p>อย.สนับสนุนยาสมุนไพรสู่สากล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์พงศ์ เลขาธิการ อย. นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานการผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทยที่ได้มาตรฐานสากล ณ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมื่อวันที่ 5-6 มิ.ย. 2560 และกล่าวว่า อย.ส่งเสริมให้ผู้ผลิตยาแผนโบราณทุกระดับพัฒนาการผลิตยาให้ได้มาตรฐานด้านการผลิต และส่งเสริมให้มีศักยภาพในการผลิตสู่มาตรฐานสากล (PIC/S GMP) เพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ปัจจุบันสถานที่ผลิตยาแผนโบราณหลายแห่งสามารถยกระดับตามมาตรฐาน เช่น รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และยังสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ มีกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง เป็นแหล่งปลูกสมุนไพรวัตถุดิบส่งให้รพ.เพื่อผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ</p>
กรมประชาสัมพันธ์ (18 มิ.ย.60) สยามรัฐ (19 มิ.ย. 60)	<p>อาหารต้านมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยต่อเนื่อง จากการศึกษาพบว่า อาหารมีส่วนสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็ง ประมาณ 30-50% และลดเสี่ยงด้วย 9 เคล็ดลับสู่อาหารต้านมะเร็ง ได้แก่ 1.กินผักหลากสี 2.กินผลไม้ที่มีวิตามิน-แร่ธาตุหลากชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 3.อาหารธัญพืชและเส้นใย 4.เครื่องเทศที่มีสรรพคุณลดความเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ 5.เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น ชาเขียว น้ำแครอท น้ำส้ม น้ำขิง 6.ปรุงอาหารอย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงปิ้งย่างจนไหม้เกรียมและอาหารแบบดิบ ๆ สุก ๆ ใช้น้ำมันทอดซ้ำหลาย ๆ ครั้ง 7.หลีกเลี่ยงอาหารไขมัน 8.ลดบริโภคเนื้อแดง และ 9.เกลือแกง อาหารหมักดองต้องน้อยลง ควรบริโภคเกลือไม่เกินวันละ 6 กรัม</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรั้ว ทั่วท้องถิ่นไทย (19 มิ.ย. 60)	<p>ปัญหาเด็กสมาธิสั้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากข้อมูลกรมสุขภาพจิต ปี 2559 ระบุว่า กลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 6-15 ปี มีเด็กเป็นโรคสมาธิสั้นหรือโรคไฮเปอร์ ประมาณ 420,000 คน พบในเด็กผู้ชายมากกว่าผู้หญิง อาการที่แสดงออก ได้แก่ ซนอยู่ไม่นิ่ง ขาดสมาธิ หุนหันพลันแล่น เกิดจากสมองทำงานผิดปกติ และมักมีอาการชัดเจนในช่วงประถมศึกษา ควรจัดให้เด็กนั่งเรียนหน้าชั้นหรือใกล้ครู เพื่อคอยกำกับให้เด็กมีความตั้งใจ มีสมาธิ ส่วนผู้ปกครองควรจัดบริเวณสงบในบ้านขณะเด็กทำการบ้าน แบ่งงานให้เด็กทำทีละน้อย และควรบอกเด็กล่วงหน้าถึงเรื่องที่ต้องการให้เด็กทำ หากเด็กทำผิดควรใช้ทำที่เอาจริงแต่สงบ ลงโทษตามข้อตกลง เช่น ลดเวลาดูทีวี ที่สำคัญต้องฝึกลูกให้มีวินัย อดทน รอคอยเป็น จัดระเบียบให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยพ่อแม่ทำเป็นตัวอย่าง ซึ่งอาการอยู่ไม่นิ่งของเด็กจะลดลงเมื่อโตขึ้น</p>
คมชัดลึก (19 มิ.ย. 60)	<p>อก.พัฒนายาเลิกบุหรี่จากสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.อก. เปิดเผยว่า อก.ได้วิจัยยารักษาอาการเลิกจากสมุนไพรหญ้าดอกขาวสำหรับใช้ในการเลิกบุหรี่ เนื่องจากสมุนไพรนี้มีสารในธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทำให้ประสาทรับบริเวณลิ้นรู้สึกชา ไม้รับรู้รสชาติ ทำให้ไม่รู้สึกอยากสูบบุหรี่ ขณะนี้ได้สูตรตำรับยาที่มีความคงสภาพระยะยาว 2 ปี และผ่านมาตรฐานที่กำหนดแล้ว คาดว่าจะสามารถผลิตออกสู่ตลาดได้ภายในปี 2562 และจะผลักดันเป็นรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติต่อไป ในส่วนของยาแผนปัจจุบัน ได้วิจัยและพัฒนายาเม็ดไซทิสีน ซึ่งจัดว่าเป็นยาใหม่และยังไม่มียาต้นแบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องใช้เวลา 5 ปี เพื่อควบคุมคุณภาพของยา คาดว่าจะสามารถผลิตออกสู่ตลาดได้ภายในปี 2564</p>
สยามรัฐ (19 มิ.ย. 60)	<p>ดูแลเด็กเล็กช่วงฤดูฝน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนต้องใส่ใจดูแลสุขภาพเด็กเล็กเป็นพิเศษ เพราะเสี่ยงป่วยไข้หวัดง่าย หากเปียกฝนให้รีบเช็ดตัวให้แห้งและสวมใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่น ถ้ามีไข้ ไอ มีน้ำมูกให้พาไปพบแพทย์ทันที ไม่ควรพาเด็กไปอยู่ในแหล่งชุมชน หลีกเลี่ยงคลุกคลีหรือใกล้ชิดผู้ป่วย สำหรับศูนย์เด็กเล็กที่มีเด็กจำนวนมาก ในช่วงฤดูฝนครูหรือผู้ดูแลเด็กต้องเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก</p>
มติชน คอลัมน์ เปิดโลกสุขภาพ	<p>วันไอโอดีนแห่งชาติ</p> <p>-เสนอบทความว่า รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 25 มิ.ย. เป็น “วันไอโอดีนแห่งชาติ” โดยมีจุดมุ่งหมายในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็ง ระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการขจัดปัญหาไอโอดีนให้หมดไปอย่างแท้จริง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ (18 มิ.ย.60)</p>	<p>ภัยฝุ่นขนาดเล็ก</p> <p>-เสนอข่าว กรีนพีซจัดลำดับเมืองที่มีปัญหามลพิษขนาดเล็ก โดยพิจารณาตามค่าเฉลี่ยรายปี ค่าเฉลี่ยสูงสุดรายเดือน และจำนวนวันที่เกินค่ามาตรฐานตลอดปี 2559 พบว่า พื้นที่ที่มีมลพิษ PM 2.5 ไมครอน 5 อันดับแรก คือ 1. อ.เมือง เชียงใหม่ 2.อ.เมือง ขอนแก่น 3.อ.แม่เมาะ ลำปาง 4.เขตดินแดง กรุงเทพฯ และ 5.อ.เมืองสมุทรสาคร ซึ่งกรมควบคุมมลพิษควรเร่งนำข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ไปคำนวณรวมกับการวัดคุณภาพอากาศเพื่อวัดค่ามลพิษ เนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทำให้เสียชีวิตได้ โดยไทยพบผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 3 หมื่นราย/ปี และองค์การอนามัยโลกจึงกำหนดให้ PM 2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง</p> <p>เฉลิมศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ ผอ.สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า การตรวจฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน บางสถานียังมีการตรวจวัดอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้นำข้อมูลไปคำนวณค่าดัชนีคุณภาพทางอากาศ เนื่องจากยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ครบทุกสถานีตรวจวัด คาดว่าในระยะเวลาอีก 2-3 ปี จะติดตั้งให้ครบทั้งหมด</p> <p>พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผอ.สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน สามารถเข้าไปถึงบริเวณถุงลมภายในร่างกาย ทำให้เนื้อปอดเกิดความผิดปกติ เกิดโรคหอบหืดตามมา ซึ่งหน้ากากอนามัยที่ใช้ตามปกติ ไม่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ ต้องใช้หน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีชั้นคาร์บอนสีดำกรองอีกระดับ</p>
<p>แนวหน้า (17 มิ.ย. 60)</p> <p>เดลินิวส์ (18 มิ.ย.60)</p>	<p>รับบริจาคอวัยวะ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมชัย อัครสุตสาคร ผอ.รพ.มหาสารนครราชสีมา เผยว่า รพ.มหาสารนครราชสีมาเปิดศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะมาตั้งแต่ปี 2553 อวัยวะที่สามารถบริจาคได้ คือ หัวใจ ตับ ไต ลิ้นหัวใจ ดวงตา เอ็น ผิวหนัง โดยผู้บริจาคต้องอายุไม่เกิน 60 ปี เสียชีวิตจากภาวะสมองตายด้วยสาเหตุต่าง ๆ ปราศจากโรคติดเชื้อ และโรคหอบหืด ไม่เป็นโรคเรื้อรัง ไม่ติดสุรา และปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดจากการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสเอดส์ ผู้สนใจบริจาคอวัยวะหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ รพ.มหาสารนครราชสีมา ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โทร.0-4423-5733 ในวันและเวลาราชการ</p> <p>-เสนอข่าว รพ.สตูลเปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับบริจาคอวัยวะ สร้างเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะ และการประสานงานในการรับบริจาคอวัยวะ เพื่อนำไปใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่ผู้ป่วย โดยในประเทศไทยสามารถแจ้งความจำนงในการบริจาคอวัยวะได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ</p>
<p>ข่าวสด (18 มิ.ย.60)</p>	<p>รพ.บุรีรัมย์เข้มงวดกฎหมายห้ามสูบบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจริญ ทองทับ ผอ.รพ.บุรีรัมย์ เผยว่า รพ.มีมาตรการห้ามและรณรงค์งดสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงพบกันบุหรืรอบรั้วรพ.เป็นจำนวนมาก จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเทศบาลเมือง และตำรวจสภ.เมืองบุรีรัมย์ นำกฎหมายมาใช้อย่างจริงจัง โดยประกาศพร้อมรณรงค์ห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและสถานที่ราชการทุกแห่ง หากพบจะจับปรับตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษปรับสูงสุดถึง 5,000 บาท ทั้งนี้ จะรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้มาตรการภายใน 30 วัน จากนั้นจะจับจริงปรับจริง</p>
<p>ไทยรัฐ (17 มิ.ย. 60)</p>	<p>รพ.นางรองรณรงค์สวมหมวกนิรภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพดล พิษณุวงศ์ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.นางรอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและวินยจราจรมาตรฐานองค์กร มีที่มนางรองปลอดภัย คือ ตำรวจจราจร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ทีมกู้ภัย แขนงทางหลวงนางรองและบริษัทกลาง เข้าร่วม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่รพ.นางรองสวมหมวกนิรภัยขณะขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนทั่วไป</p>
<p>เดลินิวส์ (18 มิ.ย.60)</p>	<p>สสจ.เชียงใหม่เตือนเห็ดพิษ</p> <p>-เสนอข่าว รอ.นพ.ภูริวรรณ์ โชคเกิด นพ.สสจ.เชียงใหม่ เตือนหน้าฝนขอให้หลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดไซ่ห่าน เห็ดโมงไก่อ้ง เห็ดระโงก หรือเห็ดระงาก ขณะที่ยังเป็นดอกอ่อนหรือดอกตูม ซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนกลมรี คล้ายไข่ มารับประทาน เนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นเห็ดมีพิษหรือไม่ เพราะลักษณะดอกตูมภายนอกจะเหมือนกัน ที่สำคัญหากไม่แน่ใจ ไม่ควรเก็บหรือซื้อมาปรุงอาหาร รวมถึงหลีกเลี่ยงการกินเห็ดพร้อมกับดื่มสุรา เพราะฤทธิ์จากแอลกอฮอล์จะทำให้พิษเห็ดแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว และทำให้อาการรุนแรงขึ้น หลักสำคัญคือ ต้องรู้จักเห็ดชนิดนั้นเป็นอย่างดีก่อนจะนำมาปรุงอาหาร หากสงสัยว่าเกิดอาการป่วยจากเห็ด ให้รีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันที หรือโทรศัพท์สายด่วน 1669</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ (18 มิ.ย.60)	<p>องค์กรปลอดโฝม จ.ภูเก็ต</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ภูเก็ตมอบประกาศนียบัตรองค์กรปลอดโฝม 100% ที่ผ่านการประเมินในระดับต่างๆ จำนวน 30 องค์กร โดยศูนย์การค้าโลมโลท อเวนิว ภูเก็ต ได้รับรางวัลเหรียญทอง และตลาดปล่อยของ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน</p>
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 มิ.ย.60)	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลีใต้ (KDCD) ยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา รายที่ 21 ในเกาหลีใต้ เป็นผู้หญิงวัย 31 ปี ที่เดินทางกลับจากไทย รายงานระบุว่า ผลการทดสอบซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดช็อลลาใต้ ทางตอนใต้ของประเทศ บ่งชี้ว่าหญิงรายนี้ติดเชื้อไวรัสซิกา โดยเธอเดินทางกลับมาถึงเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. และเริ่มแสดงอาการในวันถัดมา เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าเพื่อนร่วมทริปอีก 3 คน มีเชื้อไวรัสซิกาหรือไม่</p> <p>ก่อนหน้านี้ ทางเกาหลีใต้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา เพศหญิง อายุ 33 ปี เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. หลังกลับจากเที่ยวมัลดีฟส์</p>
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 มิ.ย.60)	<p>โรคอหิวาต์</p> <p>-เสนอข่าว หน่วยงานสาธารณสุขของเยเมน แถลงว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากอหิวาต์กโรคระบาดในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นเป็น 1,054 รายแล้ว ขณะที่ผู้ติดเชื้อมีจำนวนสูงถึง 151,000 ราย</p>
แนวหน้า (18 มิ.ย.60)	<p>โรคอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว วารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์เผยแพร่ผลการศึกษาล่าสุด พบประชากรป่วยเป็นโรคอ้วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก อัตราส่วนผู้ป่วยโรคอ้วนต่อประชากรทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1 ต่อ 10 คน โดยมีจำนวน 603.7 ล้านคน ส่วนวัยเด็กมีจำนวน 107.7 ล้านคน ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกประเมินจำนวนประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ทั่วโลกในปี 2557 อยู่ที่ 1,900 ล้านคน ในจำนวนนี้กว่า 600 ล้านคน ป่วยเป็นโรคอ้วน และน้ำหนักตัวที่มากเกินไปมีส่วนทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และมะเร็งบางชนิดเพิ่มมากขึ้น</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch